



Gặp gỡ PGS.TS Trần Thị Quý - Chủ nhiệm Khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV sau một buổi sáng với 5 tiết dạy trên giảng đường, bỏ qua những mệt nhọc sau giờ lên lớp, cô vẫn ngồi lại và chia sẻ với tôi những câu chuyện nghề, câu chuyện cuộc sống . . .

PGS.TS TRẦN THỊ QUÝ

NHÂN LÊN NIỀM HẠNH PHÚC NGƯỜI THẦY

Năm 1997, Trần Thị Quý chính thức trở thành cán bộ giảng dạy của Khoa Thông tin - Thư viện (TT-TV), Trường ĐHKHXH&NV, nhưng thực tế sự gắn bó đó có mốc thời gian còn xa hơn. Bắt đầu cô là sinh viên của ngành TT-TV tại Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1975. Cô đã yêu nghề và gắn bó với ngành, với Khoa, với Trường từ đó. Đến nay, cô vẫn luôn tự hào là mình đã có sự lựa chọn ngành, nghề và nơi học tập, tu dưỡng rất đúng. Cô rất yêu nghề TT-TV, yêu Khoa, yêu Trường!

Cô chia sẻ, về kỉ niệm đẹp với Khoa, với Trường thì nhiều nhưng có lẽ khi Khoa đã có những bước phát triển nhất định như hiện nay, thì tôi lại luôn nhớ tới những thời điểm thăng trầm, khó khăn, thiếu thốn của Khoa trên con đường phát

triển. Ngày 26/08/1996, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã ra Quyết định thành lập Bộ môn Thông tin – Thư viện trực thuộc Trường. Những ngày đầu thành lập, Khoa gặp không ít khó khăn về đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất... Cán bộ giảng dạy cơ hữu chỉ có 3 người và 1 cán bộ văn phòng. Cơ sở vật chất chỉ có 1 phòng khoảng 15m² (dưới gầm cầu thang của nhà ăn cũ của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây) và hai bộ bàn ghế, 01 cái quạt, máy tính điện tử chưa có... Nhưng với lòng yêu nghề và sự quyết tâm của thầy chủ nhiệm Bộ môn đầu tiên, PGS.TS Phan Văn cùng các thầy giáo, cô giáo và sinh viên của Khoa đã khắc phục và vượt qua mọi khó khăn để đến nay đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực công tác.

● PHƯƠNG THẢO

Cũng trên con đường phát triển ấy, một kỉ niệm với Trường mà cô không thể nào quên đó là vào khoảng 9h tối ngày 10/08/2004, cô nhận được điện thoại của thầy Hiệu trưởng thông báo: Chuẩn bị hoàn thiện cho thầy Đề án thành lập Khoa để sáng mai thầy trình Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Tin vui ấy đến quá bất ngờ nên niềm hạnh phúc của cô cũng tăng lên gấp bội. Thế là cả đêm hôm đó cô cùng với cô Trần Thị Thanh Vân và thầy Đỗ Văn Hùng miệt mài chỉnh sửa lại lần cuối sao cho thật hoàn thiện để gửi lại thầy Hiệu trưởng trước giờ thầy đi họp vào sáng hôm sau. Niềm vui ấy, sau hơn hai tuần đã trở thành hiện thực. Ngày 26/08/2004 - một ngày lịch sử đáng nhớ, Giám đốc ĐHQGHN ra Quyết định thành lập Khoa Thông tin – Thư viện trực

thuộc Trường ĐHKHXH&NV trên cơ sở Bộ môn Thông tin – Thư viện. Như vậy, sau hơn 8 năm đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết, sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về chất của Bộ môn TT-TV về mọi mặt. Trên nền tảng ấy, Khoa đang từng bước phát triển một cách bền vững để không phụ lòng Nhà trường đã quyết tâm “sinh thành” ra nó.

Phần đầu không ngừng với rất nhiều các thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý..., vừa qua, PGS.TS Trần Thị Quý đã được công nhận là nhà giáo ưu tú. Khi tôi tò mò về động lực nào giúp cô có thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy, đặc biệt khi cô còn phải chăm lo cho gia đình cô chỉ cười nhẹ và chia sẻ động lực để giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy và Ban giám hiệu Trường ĐHKHXH&NV giao phó có thể khẳng định vẫn là lòng yêu Nghệ, yêu Khoa, yêu Trường. Cô muốn được cống hiến để góp phần ngày càng khẳng định hơn vai trò của ngành/nghề trong xã hội, để Khoa, Trường ngày càng phát triển hơn và khẳng định được thương hiệu của mình. Sản phẩm được đào tạo tại Khoa Thông tin - Thư viện Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phải là nguồn nhân lực có chất lượng cao, tinh thông về nghề nghiệp. Khoa phải là đơn vị đi đầu trong cả nước về chất lượng đào tạo ngành TT-TV ở trình độ cao. Sau khi ra Trường, các em luôn tự hào và có nhiều kỉ niệm đẹp về Khoa, về Trường, về các thầy, cô giáo đã từng dạy dỗ...

Khi nói về Khoa TT-TV ánh mắt cô ngời lên rạng rỡ một niềm vui, một sự tự hào về khoa của mình - cái nôi đào tạo hầu hết đội ngũ các chuyên gia thông tin-thư viện đầu ngành của cả nước hiện nay. Những người được đào tạo tại Khoa đều đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong chuyên môn và quản lý. Nhiều người trong số đó là các chuyên gia giỏi của ngành TT-TV và cán bộ quản lý có uy tín của các cơ sở đào tạo ngành TT-TV và các cơ quan thông tin, thư viện lớn trên cả nước. Có những người sau khi

ra trường, không làm đúng ngành nghề nhưng vẫn phát huy tốt năng lực và kiến thức đã được trang bị và khẳng định được vị thế của mình trong xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực TT-TV đã được đào tạo tại Khoa đã được khẳng định bởi các nhà tuyển dụng trên cả nước. Có thể tự hào khẳng định rằng, hiện Khoa là cơ sở đào tạo ngành TT-TV có đội ngũ giảng viên không chỉ đông về số lượng mà còn có trình độ sau đại học cao nhất trên cả nước. Các giảng viên đều là những người yêu nghề, say mê trong nghiên cứu và nhiệt huyết trong giảng dạy, có trình độ tin học và ngoại ngữ tốt. Các thầy, cô luôn luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và cập nhật kiến thức; Các bài giảng đều được biên soạn có sử dụng công nghệ hiện đại.... Chương trình đào tạo của Khoa được biên soạn khoa học, cập nhật về nội dung như chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Cơ sở vật chất đã được Nhà trường trang bị khang trang, hiện đại để có thể dạy tốt nhiều chuyên đề như tin học cơ sở và các phần mềm chuyên dụng quản trị thông tin của ngành TT-TV; Điều kiện làm việc của cán bộ rất tốt, được trang bị điều hòa, máy in, máy photocopy, máy tính có kết nối Internet, mạng wifi. Phòng họp có projector, đầu đọc DVD. Phòng tư liệu có máy chủ và máy tính tra cứu CSDL. Hệ thống bài giảng, giáo trình được biên soạn cập nhật, tương đối đầy đủ. Phòng Tư liệu của Khoa và Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN đáp ứng tốt nhu cầu thông tin/tài liệu để sinh viên có thể tự học và nghiên cứu. Khoa có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu. Nhiều cán bộ của khoa đã được đào tạo các bậc tiến sĩ, thạc sĩ tại Mỹ, Nga, Úc, Canada, New Zealand... Về Công tác nghiên cứu khoa học: nhiều thầy, cô và sinh viên đã, đang tham gia các đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp ĐHQGHN, cấp trường... Nhiều bài báo đã được công bố ở trong và ngoài nước. Về công tác phát triển Đảng Khoa rất chú trọng. Hàng năm, kết nạp được từ 2 đến 3 sinh viên đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về công tác văn nghệ, thể thao của cán bộ

và sinh viên, Khoa là một trong những đơn vị trong Trường luôn đạt được các giải cao (giải nhất, nhì toàn đoàn) trong các đợt thi Tiếng hát công đoàn; Tiếng hát cán bộ và sinh viên do Nhà trường tổ chức. Bóng đá sinh viên đạt cúp vàng, giải nhất bóng đá toàn Trường. Môi trường làm việc, học tập tại Khoa, tại Trường thân thiện.

PGS.TS Trần Thị Quý chia sẻ, trong chặng đường sắp tới, Khoa tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nhanh chóng trở thành một cơ sở nghiên cứu & đào tạo ngành Thông tin học và Thư viện học ở bậc đại học và sau đại học đứng hàng đầu đất nước và nhanh chóng hội nhập trình độ với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, Khoa sẽ tập trung phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy cả về lượng và chất; Quốc tế hóa, đổi mới căn bản về chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo theo chuẩn đầu ra của phương thức đào tạo tin chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học; Hoàn thiện bộ giáo trình của ngành. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu. Đề nghị lãnh đạo các cấp cho phép đầu tư xây dựng Trung tâm thông tin, thư viện điện tử để sinh viên thực hành. Chủ động, tích cực nghiên cứu khoa học nhằm thiết thực phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, sinh viên.

Trong thời gian công tác của mình cũng đã có lúc cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, nhưng khi nghĩ tới những gì Khoa đã đạt được, các thầy giáo, cô giáo trẻ trưởng thành, các em sinh viên ra trường tự tin bước vào đời, vào nghề và cũng trưởng thành thì mình lại thấy vui, muốn tiếp tục gắn bó với Khoa, cống hiến cho Trường, cho xã hội.

Sau buổi trò chuyện chia sẻ cô lại tất bật chuẩn bị cho giờ lên lớp buổi chiều và những dự định sắp tới của Khoa TT-TV...